



ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษากลับมาการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา และการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการจัดการศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ช่วงเช้า กมธ.การศึกษา วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา นำโดย รศ. ดร. ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กมธ.การศึกษา ประธานคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษากลับมาเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาหลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา และการน้อมนำหลักตามศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการจัดการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ช่วงบ่าย เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารในประเด็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดการอาชีวศึกษา หลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะครู และการน้อมนำหลักตามศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการจัดการศึกษา



วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ช่วงเช้า คณะอนุกรรมการเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับสภาพปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ทั้ง ๑๒ แห่ง เพื่อเข้าร่วมนำเสนอสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดอาชีวศึกษา หลักสูตรการศึกษาและความร่วมมือต่าง ๆ การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา และการน้อมนำหลักตามศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ในการจัดการศึกษา ณ สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช



วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ช่วงบ่าย คณะอนุกรรมการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา หลักสูตรและความร่วมมือในการจัดการศึกษา การพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาและการน้อมนำหลักตามศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ในการจัดการศึกษา



ภาพ - ข่าว โดย เจตจำนงค์ - นพรินทร์

